

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2013

การสัมมนาศิษยาภิบาลและการจัดประกาศใหญ่เพื่อการรักษาโรคในปาเกีสถาน

ได้มัลันไปด้วยการทำงานของพระวิญญูณเหมือนพายุกล้าและคำเทศนาที่มีพลังอำนาจ



กิลกำลังเทศนาเรื่องความรักของพระเยซูคริสต์และยืนยันถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วยหมายสำคัญในการสัมมนาศิษยาภิบาลและการประกาศใหญ่เพื่อการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ ความสว่างของชีวิตฝ่ายวิญญูณ สาดส่องมาเหนือดวงวิญญูณของชาวปาเกีสถาน: 1: ศิษยาภิบาลแดชก กิลกำลังอธิษฐานโดยใส่ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจ 2-4: ผู้คนกล่าวคำพยาน 5: ศิษยาภิบาลกิลกับบรรดาบิชอป 6: การสัมมนาศิษยาภิบาลในเมืองนาราย 7: การประกาศใหญ่ที่เมืองลาฮอร์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 8,000 คน

ปาเกีสถานเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 97% เป็นมุสลิม บนแผ่นดินที่เป็นหมันในฝ่ายวิญญูณ มีพื้นที่ “ดอกไม้” พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ได้เบงบานออกมาด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อดวงวิญญูณ ในดินแดนนี้

นับเป็นเวลา 11 ปีมาแล้วที่ศิษยาภิบาลแดชก กิลแห่งคริสตจักรมันแดจอนได้นำการสัมมนาและจัดประกาศใหญ่ เพื่อการรักษาโรคโดยใส่ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจที่ดร.แจร์อ็อก ลีอธิษฐานเจิมเอาไว้ (องอิง: กิจการ 19:11-12) โดยจัดขึ้นในหลายพื้นที่ในปาเกีสถานซึ่งรวมถึงกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของประเทศ จากวันที่ 5 ถึง 15 เมษายน 2013 ท่านได้เดินทางเพื่อทำพันธกิจในปาเกีสถานอีกรอบหนึ่ง

ศิษยาภิบาลกิลเทศนาในการสัมมนาศิษยาภิบาลและการประกาศใหญ่เพื่อการรักษาโรคถึงห้าครั้งในเมืองลาฮอร์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของปาเกีสถานและในเมืองซีกูปุระ เมืองมุลตัน และเมืองการิจิท่านพบปะกับกลุ่มบิชอปถึงสองครั้งเช่นกัน ในช่วงการเดินทางไปทำพันธกิจครั้งนี้มีศิษยาภิบาลประมาณ 200 คนนำคริสตจักรของตนเข้ามาสมัครเป็นคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรของมันมินพร้อมกับมีการรักษาโรคมามากมายเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ปลุกฝังความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในหมู่ผู้เข้าร่วม

คำพยานจำนวนมากที่ลั่งไหลออกมาต่อการทำงานเหมือนพายุกล้าของพระวิญญูณ ในการประกาศที่เมืองลาฮอร์มีผู้เข้าร่วม

ประมาณ 8,000 คน และศิษยาภิบาลกิลเทศนาเรื่อง “พระวิญญูณ บริสุทธิ์” จากกิจการ 2:1-4 ท่านเทศนาเรื่อง “พระเจ้าผู้ทรงรักษาเรา” จากอพยพ 15:26 ในการประกาศที่เมืองซีกูปุระ เมืองมุลตัน และเมืองการิจิเช่นกัน ซึ่งมีผู้คนเข้าร่วมประมาณ 6,000 คน 3,000 คนและ 450 คนตามลำดับ

หลังจากการเทศนา ศิษยาภิบาลกิลได้อธิษฐานเผื่อผู้ป่วยโดยใส่ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจ ผู้คนที่เข้าร่วมจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากโรคภัย ความเจ็บปวด และความพิการมากมาย

ซาราอายุ 11 ขวบมีปัญหาสายตาและมองเห็นไม่ชัด แต่เขามองเห็นได้ชัดเจนขึ้น วุฒิ อาลีอายุ 8 ขวบเป็นใบ้ ตั้งแต่อายุ 3 ขวบและเขาเริ่มพูดได้ ซากินอายุ 45 ปีต้องอาศัยไม้เท้าช่วยเดินหลังจากการผ่าตัดที่บั้นเอว แต่เขาสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า

นาสรีนอายุ 35 ปีลุกขึ้นจากเก้าอี้ล้อเข็นและเดินได้ด้วยตนเอง

ยูซุฟ มาซิกอายุ 50 ปีหายจากอาการอัมพาตที่หัวไหล่ขวาและตอนนี้เขาสามารถเคลื่อนไหวแขนและไหล่ขวาของเขาโดยไม่มีปัญหาใด ซาห์รีลอายุ 7 ขวบหายจากโรคหอบหืด อาวีดาอายุ 25 ปีรับเอาคำอธิษฐานเพื่อนองชายของ ดนที่มีปัญหาลำไส้และเขาเขียนงานองชายของเขาหายจากอาการนั้นและชื่นชมยินดี

นอกจากนั้น บัซราอายุ 40 ปีได้รับการรักษาให้หายจากอาการเนื้องอกในสมองและชานีสอายุ 23 ปีได้รับพระพร ของการตั้งครรภ์โดยคำอธิษฐานของ ดร.แจร์อ็อก ลีผ่านรายการของสถานีโทรทัศน์ไอแซค

(ซึ่งมีศิษยาภิบาลอันวาร์ ฟาซาลเป็นประธาน) สถานีโทรทัศน์ไอแซคแพร่ภาพออกอากาศคำเทศนาของดร.ลีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีวันละ 6 ชั่วโมง ในปาเกีสถานและทั่วตะวันออกกลาง

ศิษยาภิบาลในพื้นที่รู้สึกประหลาดใจกับคำเทศนาฝ่ายวิญญูณอันลึกซึ้งและหิวกระหายคำเทศนาเหล่านั้น

ในการสัมมนาศิษยาภิบาลที่เมืองลาฮอร์ ศิษยาภิบาลกิลเทศนาเรื่อง “พระเจ้าพระผู้สร้าง” และ “ความดีลับที่ถูกลิดรอนไว้ตั้งแต่ก่อนปฐมกาล” ที่เมืองซีกูปุระ เมืองมุลตัน และเมืองการิจิท่านเทศนาเรื่อง “พระเจ้าทรงเตรียม มนุษย์” และ “เหตุผลที่พระเจ้าทรงใส่ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดน”

ท่านเดินทางไปเยี่ยมชมการประชุมของสภาบิชอปแห่งปาเกีสถานด้วยเช่นกัน ท่านแนะนำพันธกิจของมันมินและ เทศนาจากโรม 5:8 ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแก่เพียงองค์เดียว” จากนั้น ท่านพบปะกับบรรดาบิชอปในเมืองลาฮอร์และอธิบายถึงนิมิตของมันมินที่มีต่อพันธกิจในปาเกีสถาน

ศิษยาภิบาลที่เข้าร่วมในการสัมมนารู้สึกประหลาดใจกล่าวว่า “ผมไม่เคยฟังคำเทศนาฝ่ายวิญญูณแบบนี้เลย” คนเหล่านั้นแสดงความสนใจในนิมิตของมันมินสำหรับพันธกิจโลกและอยากมีส่วนร่วม

ศิษยาภิบาลซาบูเอลกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณว่า “ผมสอนพระคัมภีร์ให้กับนักศึกษาพระคริสตธรรมในฐานะ อาจารย์พระคัมภีร์ แต่วันนี้ผมบรรลุถึงความรู้ในระดับใหม่ ความรู้นี้จะช่วยผมอย่างมากในการสอนนักศึกษา ของผม” ศิษยาภิบาลอาซิฟ อัสมากล่าวว่า “สิ่งที่ผมเคยรู้ไม่มีประโยชน์เลย พระเจ้าทรงสร้างผมขึ้นใหม่ด้วย คำเทศนาอันบริสุทธิ์ ผมขอขอบคุณที่ท่านช่วยให้เราได้มีโอกาสฟังคำเทศนาแห่งพระพรเช่นนี้”

ในการเดินทางเพื่อทำพันธกิจในครั้งนี้ทีมพันธกิจมองเห็นพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และพันธกิจของมันมิน กลายเป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วปาเกีสถานและผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ชมรายการคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลีผ่าน สถานีโทรทัศน์ไอแซคและได้รับการรักษาโรคและพระพรมากมาย

ศิษยาภิบาลหลายคนยังคงจดจำได้ดีว่าการจัดประกาศครั้งใหญ่ร่วมกันของดร.ลีในปี 2000 เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของปาเกีสถาน จากคำพูดของคนเหล่านั้นทำให้เราเห็นถึงผลกระทบของการ จัดประกาศครั้งใหญ่ที่มีต่อประเทศนี้

นอกจากนั้น การเดินทางเพื่อทำพันธกิจที่เขานี้ยังเป็นโอกาสที่จะขยายพันธกิจในปาเกีสถาน ด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ กับบิชอปจำนวนมากเช่นกัน เราขอพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลา

ความรักไม่ช่างจดจำความผิด



ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์ออล ลี

“[ความรัก] ไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด” (1 โครินธ์ 13:5)

สมมุติว่าคุณสองคนกำลังมองดูสถานการณ์เดียวกัน คนหนึ่งคิดในเชิงบวกในขณะที่อีกคนหนึ่งตัดสินด้วยความคิด ในแง่ลบ ในอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่ามีคนหนึ่งคิดว่าสิ่งชั่วร้ายที่เขาได้ยินมานั้นเกี่ยวข้องกับเขาแล้วสิ่งที่คนอื่นกำลัง พูดถึงนั้นไม่เกี่ยวกับเขาเลยก็ตาม ดังนั้นเขาจึงทำให้คนเหล่านั้นเกิดความอับอายขายหน้า ความคิดคือก่อให้เกิด ชีวิตและความสงบสุข แต่ความคิดชั่วทำให้เกิดความเสียหายและชีวิตที่ไม่เป็นสุขกับเราเพียงอย่างเดียว นอกจาก นั้น ความคิดเช่นนี้ยังมีอิทธิพลในแง่ลบต่อคนอื่นด้วยเช่นกัน

คำว่า “ความคิด” ในข้อนี้หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าเช่นนั้นเราต้องทำสิ่งใดเพื่อให้เรามีความรักฝ่ายวิญญาณที่ไม่ช่างจดจำความผิด

1. อยู่ห่างจดจำความผิด...

1) ถ้าท่านต้องการให้คนอื่นตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ ท่านต้องกำจัดความคิดนี้ทิ้งไป

สมมุติว่าท่านรู้สึกอิจฉาเพื่อนของท่านที่มีทรัพย์สินสมบัติมากมาย ถ้าท่านคิดว่า “เขาไร้รายเหลือเกิน แล้วฉันล่ะ ฉันอยากได้เขาหมดเลยเหลือเกิน” นี่เป็นความคิดชั่วร้าย ถ้าท่านมีความรักฝ่ายวิญญาณอยู่ในจิตใจของท่าน ท่าน จะไม่มีความคิดชั่วร้ายเช่นนี้เลย

ไม่มีใครต้องการให้คนที่ตนเองรักล้มป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ท่านคงอยากได้ภรรยาหรือสามีที่รักของท่านมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากอุบัติเหตุอยู่เสมอ ถ้าท่านต้องการให้คนอื่นตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และท่าน ชื่นชมยินดีกับความทุกข์ลำบากของคนอื่น สิ่งนี้ก็แสดงว่าท่านไม่มีความรักอยู่ในจิตใจของท่านเลย นี่คือเหตุผล เช่นกันว่าทำไมท่านจึงอยากรู้ถึงความผิดหรือจุดอ่อนของคนอื่น ท่านอยากรู้อะไรเหล่านั้นเพื่อท่าน

จะป่าวประกาศ ให้คนอื่นรู้ด้วยนั่นเอง

แน่นอน มีหลายครั้งและหลายกรณีที่ท่านต้องฟังพระท่านต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของบุคคลเพื่อ ชัยยังเขาจากการเดินไปในทางที่ผิดและนำเขาไปสู่หนทางแห่งความดี แต่ถ้าไม่ใช่ในกรณีนี้ เหตุผลที่ท่านมุ่งให้ ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นก็เพราะท่านมีความชั่วต้องการที่จะใส่ร้ายและนินทาคนอื่น

สุภาษิต 17:9 กล่าวว่า “บุคคลผู้ปิดบังการละเมิดก็เสาะหาความรัก แต่คนกล่าวเรื่อนั้นฆ่าซากก็ทำให้เพื่อนสนิท แยกจากกัน” ผู้คนที่เป็นคนดีและมีความรักในจิตใจของพวกเขามักจะปิดบังความผิดของคนอื่น นอกจากนั้น เขาจะไม่อิจฉาหรือริษยาเหมือนคนอื่น ได้ดิบได้ดี แต่เขาจะชื่นชมยินดีและมีความสุขร่วมกับคนอื่น

2) ถ้าท่านตัดสินและใส่ร้ายคนอื่น ท่านต้องกำจัดความคิดนี้ทิ้งไป

สมมุติว่าท่านเห็นผู้เชื่อคนหนึ่งกำลังไปยังสถานที่ซึ่งผู้เชื่อไม่ควรไป ในกรณีนี้ท่านจะคิดอย่างไร ท่านอาจคิดว่า “เขาทำแบบนั้นได้อย่างไร” ท่านอาจมีความเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับเขา หรือท่านอาจสงสัยว่า “ทำไมเขาจึงไปโน่น สถานที่แบบนั้น” แต่จากนั้นท่านอาจเปลี่ยนความคิดของคุณและรู้ว่าเขาจะมีเหตุผลบางอย่าง

ถ้าท่านมีความรักฝ่ายวิญญาณและไม่มีความชั่วในจิตใจของท่าน ท่านก็จะไม่มีความคิดแง่ลบแบบนี้ตั้งแต่แรก แทนที่จะได้ยินถึงสิ่งที่ไม่ดี ท่านก็จะไม่ตัดสินผู้หนึ่งผู้ใดจนกว่าท่านจะตรวจสอบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ยากอบ 4:12 กล่าวว่า “มีผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติแต่เพียงองค์เดียว คือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยใครก็ได้และ ทรงสามารถทำลายเสียได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น” ในฐานะผู้พิพากษาพระเจ้าท่านนั้นที่สามารถ ตัดสินอย่างถูกต้อง การที่เราตัดสินคนอื่นถือเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมาก

สมมุติว่าคนบางคนทำสิ่งที่ผิดอย่างชัดเจน ในสถานการณ์เช่นนี้ สำหรับคนที่มีความรักฝ่ายวิญญาณการที่คนนั้น ทำผิดหรือทำถูกนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เขาจะคิดเพียงว่าอะไรคือสิ่งที่ประ โยชนกับคนนั้นอย่างแท้จริง ความ รักฝ่ายวิญญาณไม่เพียงแต่จะปิดบังความผิดของเขาเท่านั้น แต่สิ่งนี้ยังจะช่วยให้เขาสามารถกลับใจได้เช่นกัน เราควรรักแม้กระทั่งคนที่มีความผิดมากมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรักคนที่ไม่มีความคิดผิด ถ้าท่านควน ตัดสินและใส่ร้ายคนอื่น ท่านต้องรู้ว่าท่านไม่มีความรักฝ่ายวิญญาณ

3) ถ้าท่านมีความคิดที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ท่านต้องกำจัดความคิดเช่นนี้ทิ้งไป

ในโลกนี้ เราเรียกผู้คนที่ใช้ชีวิตด้วยมาตรฐานทางศีลธรรมอันสูงส่งและทำตามจิตสำนึกของตนว่าเป็นคนดี แต่หลัก ศีลธรรมและจิตสำนึก เช่นนั้นก็ไม่สามารถเป็นมาตรฐานของความดีได้เนื่องจากยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตรงกัน ข้ามกับพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็นมาตรฐานแห่งความดีสูงสุด สิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน พระคำของพระเจ้าล้วนเป็นความชั่วและความบาปทั้งสิ้น

เมื่อคนหนึ่งต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะสารภาพว่าเขาเป็น คนบาป เขาอาจคิดว่าตนเองมีชีวิตอยู่ในความ ดำรง แต่เมื่อคิดอยู่ในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าเขาก็สามารถค้นพบสิ่งชั่วร้ายหลายอย่างอยู่ในเขา ดังนั้นเขาจึงสารภาพว่าเป็นคนบาปและกลับใจใหม่

ณ จุดนี้ผมขออธิบายถึงความแตกต่างระหว่างความบาปกับความชั่วด้วยการเปรียบเทียบสองสิ่งนี้กับคนไม่ “ความชั่ว” เป็นเหมือนรากไม้ที่อยู่ใต้ดินและมองไม่เห็น “ความบาป” เป็นเหมือนกิ่งไม้ ใบไม้ และผลไม้ ถึงแม้ว่ารากไม้จะมาจากรากไม้จั่นใด “ความบาป” ก็เป็นผลของรากแห่ง “ความชั่วร้าย” ฉะนั้น

ความชั่วเป็นธรรมชาติที่อยู่ในจิตใจของบุคคลเหมือนกับรากไม้ที่ฝังลึกอยู่ใต้ดิน เมื่อความชั่วนี้ปรากฏออกมาใน รูปของการกระทำหรือความคิดที่เจงจ้งและชัดเจน เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ความบาป” ลูกา 6:45 กล่าวว่า “คนดีก็ย่อม เอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วออกจากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วย อะไร ปากก็พูดออกมาอย่างนั้น”

สมมุติว่าคนหนึ่งกำลังใช้คำพูดหยาบคายและทำร้ายคนบางคนที่เขาเกลียดชังด้วยคำพูดรุนแรง สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ ธรรมชาติของ “ความเกลียดชัง” ซึ่งเป็นความชั่วในจิตใจของเขาปรากฏออกมาเป็นคำพูด “ชั่วร้าย” และ “รุนแรง” ซึ่งเป็นความบาปที่เจงจ้ง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่บาปแม้เขาจะมีความชั่วอยู่ในจิตใจของตน ถ้าเขามีวินัยหรือถ้าเขา ควบคุมตนเองด้วยพระคำของพระเจ้า ความชั่วก็จะไม่ปรากฏออกมาเป็นความบาป แต่เพราะ เขายังมีความชั่ว อยู่ในจิตใจของตน เราจึงไม่อาจเรียกว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ เขาจะได้รับพระพรว่าเป็นคนบริสุทธิ์และมีความ รักฝ่ายวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อเขากำจัดลักษณะที่เป็นบาปทุกอย่างที่อยู่ในจิตใจของเขาทิ้งไปเท่านั้น

พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระบัญญัติทุกข้อของพระเจ้าสามารถสรุปได้ด้วยคำว่า “ความรัก” ดังนั้นเราต้องรู้อาการ เกลียดชังคนอื่นและการไม่รักคนอื่นถือเป็นความบาปและความชั่วทั้งสิ้น ดังนั้นเราต้องกำจัดความชั่วทุกรูปแบบ ทิ้งไปและรักคนอื่นมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้มีความรักฝ่ายวิญญาณ

เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องไม่ดูหรือฟังสิ่งที่ป็นของความเท็จ แม้เราจะดูหรือฟังสิ่งที่ป็นเท็จโดยบังเอิญ เราไม่ควร พยายามที่จะจดจำหรือแม้กระทั่งคิดถึงสิ่งนั้นซ้ำอีก แต่ปัญหาที่คือความคิดในเรื่องนั้นยังคงกลับมาหาท่าน เมื่อท่านพยายามที่จะกำจัดความคิดเช่นนั้นทิ้งไป ถ้าเช่นนั้นท่านก็ตั้งอธิษฐานอย่างร้อนรนและรับเอาความ ช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องไม่คิดถึงสิ่งเหล่านั้นหรือจดจำสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เรา ต้องกำจัดแม้กระทั่งความคิดที่แวบเข้ามาในสมองเราชั่วขณะหนึ่งทิ้งไปแน่นอน เราต้องไม่มีส่วนร่วมในการ กระทำอันชั่วร้าย

มนุษย์สืบทอดเอาธรรมชาติบาปมาจากพ่อแม่ของตนและของแหวะกับสิ่งที่ป็นความเท็จมากมายในชีวิต บุคคล สร้างกรอบของ “ตัวตน” ขึ้นจากธรรมชาติบาปและความเท็จเหล่านี้ ดังนั้นเราต้องมีความอดทนและใช้ความ พยายามอย่างมากเพื่อจะกำจัดธรรมชาติบาปและความเท็จทิ้งไป เราคุ้นเคยกับความเท็จมากกว่าความจริง ดังนั้นเราจะรับเอาความเท็จง่ายกว่าการกำจัดความเท็จทิ้งไป ถ้าเรารู้ใครบางคนอย่างมากมายเรก็จะชอบสิ่งทีคนนั้นชอบและท่านจะไม่ชอบในสิ่งที่คนนั้นไม่ชอบ ในท่านเองเดียวกันเราสามารถรักษาพระบัญญัติและกำจัด ความชั่วทุกรูปแบบทิ้งไปเมื่อเรารักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด

เพื่อให้มีความรักฝ่ายวิญญาณ ประการต่อไปเราต้องทำให้พระคำของพระเจ้าป็น “อาหารแห่งชีวิต” ของเราและ ถวายคำอธิษฐานอย่างร้อนรนแด่พระองค์ เมื่อเราใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเราก็ตระ สามารถจับความคิดชั่วทิ้งไปและมีความคิดที่ดี นอกจากนั้น เมื่อเราอธิษฐานอย่างร้อนรนเราก็ตระรู้ถึงความชั่ว ที่อยู่ในความคิด คำพูด และการกระทำของเราซึ่งเรามองไม่เห็นก่อนหน้า นี้จากนั้นเราก็สามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไป

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... ความรักฝ่ายวิญญาณไม่ช่างจดจำความคิด ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณผู้มีความคิดแห่งความดีและประพฤติตนอยู่ในความจริงอยู่เสมอ ด้วยการกำจัดความชั่วทุกรูปแบบทิ้งไปอย่างรวดเร็วด้วยพระคำของพระเจ้าและการอธิษฐานอย่างร้อนรน

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การทรงบำบัตริภคณา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัตริภคณาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์ การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อ ในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์จากคฤหาสน์ของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกกันว่า (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าการรับบัพติศมาด้วยความศรัทธาโดยพระเจ้าทรงให้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์ คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อประกาศถึงความเชื่อของคนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และส่งสารพิทักษ์ให้มนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายมาหาท่านได้”</p>

ลักษณะของผู้เป็นสุข ทำให้เราเข้าใจพระพรที่แท้จริง

ลักษณะของผู้เป็นสุข

พระเยซูทรงกล่าวคำเทศนาอันมีคุณค่ากับฝูงชนบนภูเขา
เราเรียกคำเทศนานี้ว่า “คำเทศนาบนภูเขา” พระเยซูทรง
สอนเกี่ยวกับพระพรนิรันดรให้กับผู้คนที่จะจางหายไปไม่ช้าเหมือนหมอกควัน
กล่าวคือ พระองค์ทรงสอนเรื่อง พระพรที่แท้จริงของการเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์



คริสตจักรของผู้เป็นสุขซึ่งสร้างขึ้นบนสถานที่ดั้งเดิมซึ่งพระเยซูทรงกล่าวคำเทศนาบนภูเขา

“บุคคลผู้ใคร่รักบรื่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา” (มัทธิว 5:3)

การรู้สึก “บรื่องฝ่ายวิญญาณ” คือการมีจิตใจที่ปราศจากทิว
มานะ ความหยิ่งผยอง ความเห็นแก่ตัว ความตอง การส่วนตัว หรือ
ความชั่ว ดังนั้นผู้คนที่รู้สึก “บรื่องฝ่ายวิญญาณ” จะรับเอาพระ
กิตติคุณอย่างง่ายดาย หลังจาก ตอนรับเอาพระเยซูคริสต์แล้วเขาฝ่าย
ปรารถนาสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ คนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเช่นกัน

เพื่อให้รู้สึกบรื่องฝ่ายวิญญาณ เราต้องกำจัดตัวตนของ
เนื้อหนัง ต้นหาของตา และความทะนงในลากศกทั้งไป ผ่านการ
อธิษฐานอย่างร้อนรนและเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า จากนั้น
เราจะสามารถชื่นชมกับพระพร นิรันดร ซึ่งได้แก่แผ่นดินสวรรค์

**“บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการ
ทรงปลอบประโลม” (มัทธิว 5:4)**

คำว่า “โศกเศร้า” ในที่นี้หมายถึงการโศกเศร้าฝ่ายวิญญาณเพื่อ
แผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ความ โศกเศร้าฝ่าย
เนื้อหนังที่เกิดขึ้นความเสียใจส่วนตัวและความต้องการอย่างเห็นแก่
ตัวของบุคคล เห็นสิ่งอื่นใด การ ที่จะมีวิญญูญานฝ่ายวิญญาณ
ได้นั้นเราต้องมีความรักฝ่ายวิญญาณอยู่ในเรา ความโศกเศร้าฝ่าย
วิญญาณ เป็นความโศกเศร้าของการที่เรากลับใจจากบาปของเรา
หรือการที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จ ความโศก เศร้าฝ่าย
วิญญาณเป็นความ โศกเศร้าเพื่อพี่น้องในความเชื่อและการ โศกเศร้า
เพื่อจะช่วยดวงวิญญาณมากขึ้น ใรรอดเช่นกัน เมื่อเราโศกเศร้าใน
ฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่เราต้องการอย่างมากเกิน
พอ พระองค์ ทรงประทานรางวัลในแผ่นดินสวรรค์ให้กับเราด้วย
เช่นกัน

**“บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับ
แผ่นดินโลกเป็นมรดก” (มัทธิว 5:5)**

ผู้คนที่มีความอ่อน โยนฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้า
หาญในความจริงในขณะที่เดียวกันเขาจะมีอารมณ์ที่ สุภาพและ
นุ่มนวลเหมือนนุ้ยฝ่าย เพราะเขาเป็นคนดีและมีใจอ่อนสุภาพ
เขาจึงสามารถยกโทษความผิดของคน อื่น เข้าใจคนอื่น และ
โอบอุ้มคนอื่นเอาไว้ได้ หลายคนพบกับการหยุดพักในคน
เหล่านี้และพบกับความสุข อยู่ที่เขา เนื่องจากคนเหล่านี้
นำหลายคนมาถึงความรอดด้วยวิธีนี้ เขาจึงได้รับพื้นที่อันกว้าง
ใหญ่ไพศาลใน แผ่นดินสวรรค์

**“บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะ
เขาจะได้อิ่มบริบูรณ์” (มัทธิว 5:6)**

ความชอบธรรมในที่นี้คือการเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและ
การประพฤติตามพระคำของพระเจ้าผู้ทรงเป็น ความดีและความจริง
ผู้คนที่หิวและกระหายมองหาอาหารและน้ำด้วยใจร้อนรนอันใด การ
ที่เราจะมีความสุข ธรรมใดเราต้องหิวและกระหายหาความชอบ
ธรรมด้วยใจนั้นนั้น เพื่อให้ความหิวและความกระหายของเราได้รับการ
เติมเต็มเราต้องกินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์

สิ่งนี้หมายถึงการอ่านและการรักษาพระคำของพระเจ้าอย่าง
พากเพียรและการประพฤติตามพระคำนั้น ถ้าเราฟัง พระคำและ
ประพฤติตามพระคำอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราหิวกระหายความ
ชอบธรรม เราก็จะมีจิตใจฝ่าย วิญญูญานที่ไม่มีความที่ข้อยุข นี่คือ
ความอิ่มบริบูรณ์ฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้คนที่หิวและ
กระหายความชอบธรรม

**“บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระ
กรุณา” (มัทธิว 5:7)**

การมี “ใจกรุณา” คือการเข้าใจ การยกโทษ และการนำคนอื่นไป
สู่หนทางที่ถูกตองแมคนเหล่านี้จะทำสิ่งที่ชั่วร้าย ต่อเราโดยไม่มี
เหตุผล การมีใจกรุณาคือการไม่คิดจากมุมมองแห่งผลประโยชน์ของ
ตนเองแต่เป็นการคิดจากมุมมองของคนอื่นเพื่อจะสามารถเข้าใจเขา
และแสดงความเมตตากรุณาต่อเขา

“การมีใจกรุณา” ปรากฏออกมาภายนอกในหลากหลาย
แนวทาง เช่น การมีใจกรุณาในการยกโทษ การลงโทษ และการทำ
สังคัมสงเคราะห์เป็นต้น ถ้าเราสามารถยกโทษให้กับตนเองและ
แสดงความกรุณาต่อผู้อื่นพระเจ้า ก็จะทรงยกโทษความผิดบาปของ
เราและมีพระกรุณาต่อเรา

**“บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็น
พระเจ้า” (มัทธิว 5:8)**

“การมีใจบริสุทธิ์” หมายถึงการประพฤติตนในแนวทางที่
บริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยความรู้และการศึกษาภายนอกเท่านั้น แต่เราต้อง
มีจิตใจที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ยิ่งเรากำจัดความชั่ว
ออกไปจากจิตใจของเรา ประพฤติ ตามพระคำของพระเจ้า และเติม
ตัวเราให้เต็มด้วยความจริงมากเท่าใดเราก็สามารถมีจิตใจที่บริสุทธิ์
มากขึ้นเท่า นั้น เพื่อให้สามารถทำเช่นนี้เราต้องมีความพยายาม
และความตั้งใจที่จะประพฤติตามพระคำของพระองค์ นอกจากนี้เรา
ยังต้องการความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมกับพระคุณ

และพระกำลังของพระเจ้า ด้วยเช่นกัน พระพรของ “การได้เห็น
พระเจ้า” ในข้อนี้ไม่ได้หมายถึงการเห็นพระฉายาของพระเจ้าเท่านั้น
แต่ยัง หมายถึงการได้รับคำตอบต่อความปรารถนาแห่งจิตใจและต่อ
คำอธิษฐานของเราและการมีประสบการณ์กับ พระเจ้าในชีวิตของเรา
ด้วยเช่นกัน

**“บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่า
เป็นบุตรของพระเจ้า” (มัทธิว 5:9)**

ความหมายฝ่ายวิญญาณของสันติสุขคือการเสียสละตัวเองแม้
กระทั่งการสละชีวิตของเราเพื่อผู้อื่น เราจะมีส่วนดีสุข กับคนอื่นได้ก็
ต่อเมื่อเรามีสันติสุขกับพระเจ้าด้วยการทำลายกำแพงบาปที่ขวางกั้น
ระหว่างเรากับพระเจ้าทิ้งไปและมีสันติสุขกับตนเองด้วยการกำจัดสิ่ง
เทียมเท็จต่าง ๆ (เช่น ความเกลียดชัง) ทิ้งไปแล้วเท่านั้น

ถ้าเราเสียสละตนเองในทุกสิ่งและกำจัดความชั่วทุกรูปแบบทิ้ง
ไปเราก็สามารถเป็นผู้สร้างสันติและถูกเรียกว่าเป็น บุตรของพระเจ้า
เราสามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมในสิทธิอำนาจและฤทธิ์อำนาจฝ่าย
วิญญาณที่พระเยซูมีด้วยเช่นกัน (มัทธิว 10:1) นอกจากนี้ เราจะเข้าไป
สู่นครเขรซาลีมใหม่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งของพระเจ้าและ
เราจะชื่น ชมกับเกียรติและสง่าราศีในฐานะบุตรของพระเจ้า

**“บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้น
เป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็น ของเขา”
(มัทธิว 5:10)**

เมื่อเราคำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยการติดตามความ
จริง บางครั้งเราอาจพบกับข่มเหงเหมือนที่ บันทึกไว้ใน 2 ทิ
โมธี 3:12 ความมืดจางหายไปเมื่อมีความสว่างส่องเข้ามาในใจ เมื่อ
จำนวนของผู้เชื่อในองค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างเพิ่มมาก
ขึ้น อำนาจครอบครองของฝีมารซาตานก็จะลดลง ฝีมารซาตานควบ
คุมผู้คนชาวโลกซึ่งเป็นคนของมันเอาไว้ ฝีมารซาตานจะขู่ข่มคนเหล่านี้
ให้ข่มเหงผู้เชื่อเพื่อไม่ให้เขาดำเนินชีวิต คริสเตียนอย่างถูกต้อง

เหตุผลที่เราสามารถชื่นชมยินดีเมื่อเราถูกข่มเหงเพราะพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เพราะว่าเราจะได้รับรางวัล อันยิ่งใหญ่ใน
แผ่นดินสวรรค์นั่นเอง เมื่อเราเอาชนะการข่มเหงได้ความเชื่อของเรา
ก็จะเติบโตขึ้นและเราสามารถเข้า ไปสู่ที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในแผ่นดิน
สวรรค์

__ข้อความบางตอนจากหนังสือเรื่อง “บุคคลที่เสาะหาพระพรที่แท้
จริง” เขียน โดย ดร. แจร์ อ็อก ลี

ดิฉันกำลังดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเพราะดิฉันรู้จักความรักของพระเจ้าและมีชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง ดิฉันรู้จัก คริสตจักรมันมิน เซ็นทรัลและพันธกิจแห่งฤทธิ์อำนาจของศิษยาภิบาลอวูโสคร.แเจอร์รี่ ลีผ่านทางคุณพ่อของ ดิฉันซึ่งได้แก่ศิษยาภิบาลกริกอรี โคลโซวา ในเวลานั้นซึ่งอยู่ในเดือนมิถุนายน 2010 ฉันทนทุกข์ทรมานกับโรค ลำไส้ซึ่งสร้างปัญหาให้กับดิฉันมาเป็นเวลาหกปี หมอไม่ทราบว่าจะไร้อันตรายแค่ไหน ดิฉันได้รับการรักษาให้หายด้วยคำอธิษฐานของดร.ลีจึงถือเป็นข่าวดีและข่าวอัศจรรย์สำหรับ ดิฉัน ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้ายนี้รับเอาคำอธิษฐานของท่าน

ดิฉันซาบซึ้งใจกับหนังสืออัครธรรมศาสตร์เรื่อง “ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า” อย่างมาก ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยน้ำตานองหน้าและด้วยความเชื่อที่แท้จริงและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เข้ามาสู่จิตใจของดิฉัน เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันรู้ว่าโรคของดิฉันมีต้นเหตุมาจากบาปและพยายามค้นหากำแพงบาปที่ขัดขวางพระเจ้า ดิฉัน กลับใจและถวายการอดอาหารและการอธิษฐานเพื่อรับการ รักษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2010 ดิฉันรับเอาคำ อธิษฐานของดร.ลีที่อยู่เหนือสถานที่และกาลเวลาที่คนอื่นได้ทำในช่วงการนมัสการ ไตรรูทวันศุกร์ของ คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและดิฉัน ได้รับการรักษาให้หายอย่างสิ้นเชิง

เมื่อวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2010 มีการจัดประกาศใหญ่เพื่อการรักษาโรคโดยการอธิษฐานของดร.แเจอร์รี่ ลี ประจำปี 2010 ขึ้นที่เมืองทัลลินประเทศเอสโตเนีย ดิฉันเข้าร่วมในการประชุมด้วยใจปรารถนา ผู้คนที่เข้าร่วมมี จำนวนมากกว่าการประชุมใด ๆ ในประวัติศาสตร์ของคริสเตียนในเอสโตเนียและคนเหล่านั้นถวายเกียรติแด่ พระเจ้า ดร.ลีกล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “พระเจ้าพระผู้สร้าง” และ “เพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเป็นพระเจ้า” จากนั้นท่านอธิษฐานเพื่อผู้ไปบนเวที เมื่อท่านอธิษฐานและหลังจากที่ท่าน อธิษฐาน คนตาบอดก็มองเห็น คนงอเขินได้ และโรคภัยหลายชนิดได้รับการรักษาให้หาย

ดิฉันเห็นการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในสมัยพระคัมภีร์เท่านั้น เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนมอยู่แน่นอนและพระองค์ทรงทำการผ่านผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงรักด้วยฤทธิ์ อำนาจนี้ จากนั้นเป็นต้นมาดิฉันฟังคำเทศนาของดร.ลีผ่านทางเว็บไซต์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลภาษารัสเซีย และชีวิตคริสเตียนของดิฉันเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวัน

การนมัสการของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลที่ดิฉันชมในรายการโทรทัศน์ดูดีมึนไปด้วยความรักขององค์พระผู้เป็น เจ้าและเตือนดิฉันให้คิดถึงสวรรค์ หมายสำคัญ การอธิษฐาน และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจปรากฏให้เห็นอย่าง ต่อเนื่องโดยไม่หยุดหย่อน ดิฉันปรารถนาที่จะเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรนี้อย่างมาก แต่ในเวลานั้นดิฉันไปไม่ได้ เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ดังนั้นดิฉันจึงอธิษฐานด้วยใจรอนรนและพระเจ้าทรงตอบดิฉัน

“ดิฉันกำลังอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง แม่แต่ในเอสโตเนีย”



คุณแอนนาสตาเซีย โคลโซวา (คริสตจักร “สปริงค์ ออฟ ทูธ” ในเอสโตเนีย)

ในช่วงฤดูร้อนของปี 2011 ในที่สุดดิฉันก็เดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและสภาพที่ดิฉันเห็นนั้นอยู่เหนือจินตนาการของดิฉัน ความสุขและความชื่นชมยินดีเปี่ยมล้นอยู่ที่นั่น ดิฉันมีประสบการณ์กับหมายสำคัญและการ อธิษฐานในคาถาคฤศตรอนของมันมินด้วยกัน ในช่วงที่ดิฉันอยู่ในเอสโตเนียดิฉันฟังคำเทศนาชุด “กฎแห่งการ เรียนดี” ของดร.ลีอย่างตั้งใจและประยุกต์ใช้โดยคำของท่านกับการเรียนของดิฉัน ผลลัพธ์ก็คือดิฉันจบชั้นมัธยม ปลายด้วยคะแนนดีเยี่ยม ยิ่งกว่านั้น ดิฉันสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ของเอสโตเนียด้วยกัน

ดิฉันเข้าร่วมการนมัสการวันอาทิตย์ การนมัสการ ไตรรูทวันศุกร์ และการประชุมอธิษฐานของกลุ่มดาเนียลผ่าน การแพร่ภาพกระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ต เพื่อจะเข้าร่วมในการนมัสการวันอาทิตย์ดิฉันต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 เพราะ เวลาแตกต่างกัน แต่ดิฉันทำสิ่งนี้ด้วยใจปรารถนา นอกจากนี้ ดิฉันอธิษฐานเพื่อจะมีความบริสุทธิ์ในการอธิษฐาน สองช่วงต่อเนื่องกันของการประชุมอธิษฐานของกลุ่มดาเนียลซึ่งเริ่มในวันที่ 18 มีนาคม 2013 ในขณะที่อธิษฐาน อยู่บนตัวของดิฉันหูโซกไปด้วยเหงื่อและน้ำตา ดิฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งคืนแด่พระเจ้าผู้ทรงรักษา ดิฉันให้หายและทรงอวยพรดิฉันให้ดำเนินชีวิตด้วยความ ปลอดภัย

“โดยการเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้า ฉัน ได้รับการรักษาให้หายและมีสุขภาพแข็งแรง”



คุณแหนซี คาเปอร์ (คริสตจักรมันมินเดลี ประเทศอินเดีย)

ฉันเป็นนักศึกษาปีที่สามในคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเดลี ก่อนที่ฉันจะเข้ามาในคริสตจักรมันมินเดลีซึ่ง มีศิษยาภิบาลจอห์น คิมเป็นผู้รับใช้ ฉันเคยเข้าโบสถ์แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉัน บางครั้งฉันประกาศ พระกิตติคุณและอธิษฐาน แต่ฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยด้วยความรู้สึกสิ้นหวัง

ในเวลานั้นฉันมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนที่มาไม่ปกติเป็นเวลาหกเดือนสืบเนื่องมาจากการทำงานของรังไข่ผิดปกติ อาการนี้ส่งผลให้เกิดภาวะไม่ตกไข่ซึ่งส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะขาดประจำเดือน และการมีบุตรยาก ฉันทุกข์ทรมานกับการนอนไม่หลับ อาการปวดศีรษะ และอาการปวดมือและเท้าซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินบี 12 หลังจากดิฉันอายุ 14 ปี ฉันอธิษฐานเพื่อโรคนี้ทุกเช้า แต่ฉันมองไม่เห็นหนทางที่จะเอาชนะโรคนี้ได้ ฉัน ล้มที่จะเข้มแข็งและเริ่มเกิดความประหม่า บ่อยครั้งฉันได้เถียงกับคนอื่นและระเบิดอารมณ์ใส่เขา ฉันเหน็ดเหนื่อยและ อายากตายเนื่องจากอาการปวดที่เกิดขึ้น

วันหนึ่งฉัน ได้ยินถึงคำเทศนาของดร.แเจอร์รี่ ลีและการทำงานของ ท่านด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจากเพื่อนของ ฉันชื่อลาวี อะกุกุสติน เขาเริ่มรู้จักคร.ลีด้วยการอ่านหนังสือเรื่อง “นรก” ที่เพื่อนของเขามอบให้อีกคนหนึ่ง เขาได้รับ พระคุณจากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมากและเขาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล www.manmin.org ชีวิต คริสเตียนของเขาได้รับการสร้างขึ้นใหม่เมื่อเขาฟังคำเทศนาของดร.ลีบนเว็บไซต์และเขาไปนมัสการที่คริสตจักรมันมิน ในเมืองเดลี หลังจากได้ยินเรื่องนี้อีกเพื่อน ฉันมีความต้องการอย่างมากที่จะพบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ ซึ่งพระองค์ทรงสามารถรักษาโรคของฉันและตอบคำอธิษฐานของฉัน

นับจากวันที่ฉันสมัครเป็นสมาชิกคริสตจักรมันมินเดลีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 เป็นต้นมาชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไป ฉันเริ่มเข้าใจความหมายฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าของพระเจ้าในขณะที่เข้าร่วมในการนมัสการของ คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลผ่านทางถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต ฉันเรียนรู่ว่าถ้าเรากลัวโลกเราก็ไม่มีความรักของ พระเจ้าอยู่ในเรา จากวันนั้นเป็นต้นมาฉันเลิกดูทีวีและมีความสุขกับการอ่านพระคัมภีร์ ฉันอ่านพระคัมภีร์และ ฟังคำเทศนาของดร.ลีและอ่านหนังสือของท่านทุกวัน ดังนั้นเวลานี้ดิฉันจึงเต็มไปด้วยความหวังเรื่องสวรรค์และ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของ โลกจะแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของฉัน

ฉันเชื่อว่าโรคของดิฉันจะได้รับการรักษาให้หายเมื่อฉันรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ สาเหตุที่เพราะฉัน ใญ่รู้จักความรักของพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงนำบุตรที่รักของพระองค์ไปสู่พระพร ด้วยการมีความ รักในจิตใจของดิฉัน ฉันจึงรับเอาคำอธิษฐานของผู้ป่วยของดร.แเจอร์รี่ ลีในการนมัสการทุกรอบ

ในคืนวันที่ 25 มีนาคม 2013 สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับฉัน ฉันกำลังเดินอยู่บนถนนเมื่อฉันได้ยินคนบางคนพูดกับฉัน ว่า “เขาได้รับการรักษาให้หายจากโรคของเขาแล้ว จง ไปตรวจดูอาการของเขาเถิด” ฉันมองไปรอบ ๆ แต่ไม่มีใคร อยู่แถวนี้ สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจก็คืออาการปวดมือและปวดเท้าที่มีต้นเหตุมาจากกระดูกสันหลังอักเสบของฉันหายไปและฉันไม่มีอาการปวดศีรษะอีกเลย ตอนนั้นฉันนอนหลับดีในตอนกลางคืน อาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ของฉันก็ได้รับการรักษาให้หายเช่นกัน

ฉันขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานของฉันและขอบพระคุณดร.ลีที่ได้อธิษฐานเพื่อฉัน

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org- (มีคำเทศนาภาษาไทย)

Thai
หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซิร์ช
จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net

GCCN www.gccntv.org
JMS www.manminseminary.org
WCDN www.wcdn.org